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เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยมี ดร.ตวง   
อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ท าหน้าที่ประธานในการประชุม โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex 
Meetings) มีการพิจารณาประเด็นส าคัญ ดังนี้  

 พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นายเฉลา  พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาการบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเร่งสร้างความเสมอภาคและลดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา รวมถึงเพ่ือบูรณาการการด าเนินงาน

ร่วมกันระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
ในเขตพ้ืนที่ แล้วพบว่ามีนักเรียนเป็นจ านวนมากที่เคยศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ย้ายไปศึกษาต่อ 
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และโรงเรียนปอเนาะต่าง ๆ อันเนื่องมาจากโรงเรียนของรัฐยังขาด
การส่งเสริมให้มีหลักสูตรสอนศาสนาอิสลามแบบเข้ม ซึ่งปัจจุบัน สพฐ. ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา 
จากหลักสูตรแกนกลาง ปี ๒๕๕๑ ซึ่งแตกต่างจากหลักสูตรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
ดังนั้น หากมีการปรับเปลี่ยนให้ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาที่ เหมือนกันทั้งในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
และโรงเรียนสังกัด สช. จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการย้ายออกของนักเรียนในสังกัด สพฐ. ได้เป็นอย่างดี 

ที่ประชุมจึงเห็นควรให้ลงพ้ืนทีไ่ปศึกษาดูงานและจัดเสวนาเพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ณ จังหวัดนราธิวาส 
และจังหวัดปัตตานี ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒ ถึงวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามทีเ่สนอ นอกจากนี้ คณะ
อนุกรรมาธิการได้ พิจารณาศึกษาข้อมูลโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
ในปัจจุบัน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านบุคลากร ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจของคณะ 
อนุกรรมาธิการมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ในประเด็นโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ และประเด็นบุคลากรอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้บรรลุผลส าเร็จ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษาพิจารณาต่อไป 

 
 

ฉบับที่ ๓/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ ์๒๕๖๖  



 
 

 พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศและการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา 

 พลเอก ประสาท  สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดท า 
และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา  คนที่สอง กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่ประชุม
คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ไดม้ีมติปรับเปลี่ยน
ต าแหน่งในคณะอนุกรรมาธิการ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติภารกิจของคณะอนุกรรมาธิการ
ให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย จึงขอเสนอให้คณะอนุกรรมาธิการชุดปัจจุบันประกอบด้วย  
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการจ านวน ๒๕ คน และอนุกรรมาธิการจ านวน ๑๒ คนใหม่ โดยขอให้ค าสั่งมีผล
ตั้งแตว่ันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 

 
 พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการศึกษานอกระบบ การศึกษา 

ตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน 
 นายออน กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมพิจารณา 
การจัดท าร่างรายงานจัดการศึกษาให้กับผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยจะน าข้อมูลการสัมภาษณ์บุคคล 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของผู้สูงอายุ ทั้งการสนทนากลุ่ม (Focus group) และการลงพ้ืนที่ศึกษา 

ดูงานของคณะกรรมาธิการการศึกษา ไปใช้ประกอบการเดินทางลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการในพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานีในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จึงจ าเป็นต้องเร่งรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนของผู้สูงวัย ตลอดจนผลงานการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศล่วงหน้า เช่น การดูแลสุขภาพ
และปัญหาของผู้สูงอายุ สัมพันธ์ภาพทางครอบครัวและสังคม สิทธิและเสรีภาพต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ  
และข้านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงบุคคลผู้สูงอายุทั้งในภาครัฐและเอกชน
ที่ประสบความส าเร็จ เช่น ด้านเกษตร ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยี 
มาให้ข้อมูล เพ่ือจะเพ่ิมเติมเนื้อหาของร่างรายงานฯ ในบทที่ ๓ ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น  
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